



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 19-11-2017

Chúa nhật 33 Thường niên

Vào mà hưởng niềm vui

**LỜI CHÚA: Mt 25,14-30**

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần

(xem tiếp trang 2)

## Bổ nhiệm Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

WHĐ (10.11.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, nguyên giám mục giáo phận Kigoma, Tanzania, hiện đang là Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo) và là Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, làm Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Giovanni Pietro Dal Toso, cựu Thư ký Hội đồng Giáo hoàng *Cor Unum*, làm Phó Tổng Thư ký của Bộ Truyền giáo kiêm Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đồng thời nâng ngài lên hàng Tổng Giám mục.

Thông tin trên được Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni thông báo vào trưa thứ Năm 9-11 cho các nhân viên của Bộ và của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cũng như cho Viện trưởng Đại học giáo hoàng Urbaniana, các Viện



Đức TGM Protase Rugambwa, Tân Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo

trưởng các trường Đại học thuộc Bộ và các vị Tổng thư ký của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Biểu lộ niềm vui và chúc mừng hai vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký mới được bổ nhiệm, Đức hồng y Filoni nhấn mạnh đến kinh nghiệm lâu năm của Đức Tổng giám mục Rugambwa và Đức Tổng giám mục Dal Toso. Kinh

(xem tiếp trang 4)

## Gặp gỡ liên bộ tại giáo triều Roma về việc đào tạo linh mục



WHĐ (14.11.2017) – Sáng thứ Hai 13-11-2017, tại Hội trường Bologna trong Điện Tông toà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo các cơ quan ở Giáo triều Roma. Đây là cuộc họp liên bộ, diễn ra ít nhất mỗi năm hai lần, gồm các hồng y, giám mục Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch các Hội đồng Toà thánh.

Trong cuộc gặp gỡ này cùng với Đức Thánh Cha, các vị hồng y và giám mục đã thảo luận về văn kiện “*Hồng ân ơn gọi linh mục - Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (Lược đồ căn bản cho việc

đào tạo linh mục)”. Văn kiện này do Bộ Giáo sĩ ký ngày 08-12-2016, cập nhật văn kiện đã ký ngày 19-03-1985, trình bày những yêu cầu của việc huấn luyện chủng sinh hướng đến chức linh mục thừa tác.

### Đào tạo con người toàn diện

Văn kiện đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo con người toàn diện chứ không chỉ là đào tạo về mặt tri thức. Trong ba giai đoạn của mục vụ ơn gọi, việc đào tạo các chủng sinh và thường huấn linh mục, điều quan trọng là phải “trở thành người môn đệ thừa sai và người mục tử”. Tính cách môn đệ và thừa sai thuộc về mọi Kitô hữu, còn tính cách mục tử thì dành cho chức linh mục. Tầm quan trọng của việc đào tạo con người toàn diện và do đó, việc đào tạo về mặt tình cảm đã được nhắc lại, để đào tạo các mục tử có khả năng sống với mọi người và chia sẻ

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi tên đây tớ tôi tệ và biếng nhác! Người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý người phải gửi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mùi yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đây tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiền răng.”

### SUY NIỆM

Người ta vẫn hay có cái nhìn tĩnh và buồn về đời sống Kitô hữu. Đó là một đời sống cam chịu, nhẫn nhục, cúi đầu vâng phục Ý Chúa, một đời sống khổ đau vì phải bước theo Chúa Giêsu vác thánh giá. Nhìn như thế đúng nhưng không đủ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác, tươi tắn hơn nhiều, chủ động và tích cực hơn nhiều.

Thiên Chúa được ví như một ông chủ sắp đi xa. Vì tin tưởng các đầy tớ của mình, nên khi vắng nhà (c. 14), ông không ngại giao phó cho họ những món tiền rất lớn, tùy khả năng. Người được năm yến, kẻ được hai, người được một (c. 15). Mỗi yến bạc tương đương với sáu ngàn ngày công. Hẳn các đầy tớ hiểu ý chủ muốn mình đầu tư sinh lợi. Anh nhận được năm yến đã đi ngay lập tức và làm ăn với số vốn ấy. Chúng ta không rõ anh đã đầu tư thế nào và bao lâu, chỉ biết anh đã sử dụng cách hiệu quả những gì anh nhận được. Sau một thời gian, tiền lời bằng số vốn bỏ ra. Anh nhận được hai yến cũng vậy, cũng sinh lợi được hai yến khác. Anh được một yến cũng đi, nhưng là đi đào lỗ dưới đất để chôn giấu yến bạc (c. 18). Anh không dám đầu tư vì sợ làm ăn lỗ lã. Anh sợ số bạc lớn bị mất, nên anh muốn chôn giấu nó cho an toàn.

(xem tiếp trang 3)

## Chính thức công bố Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I là “Đáng đáng kính”



WHĐ (9.11.2017) – Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhìn nhận rằng Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I, chỉ thi hành sứ vụ giáo hoàng trong 33 ngày, đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng.

Toà Thánh đã loan báo quyết định trên đây của Đức giáo hoàng Phanxicô vào ngày hôm nay, thứ Năm 9-11-2017. Quyết định này đánh dấu bước đầu tiên trên con đường dẫn đến việc tuyên thánh cho vị giáo hoàng qua đời vào năm 1978 lúc 65 tuổi; một cái chết gây bàng hoàng cho cả thế giới lẫn Giáo hội vừa mới tiễn biệt Đức giáo hoàng Phaolô VI trước đó không lâu.

Cần có thêm một phép lạ được nhìn nhận do sự chuyển cầu của Đức cố giáo hoàng để ngài được tuyên phong Chân phước, và một phép lạ nữa cho việc tuyên thánh.

Stefania Falasca, phó cáo thỉnh viên của án xin tuyên thánh cho Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I, cho biết “một trường hợp khỏi bệnh được coi là phi thường” đã được một giáo phận điều tra và một trường hợp thứ hai đang được xem xét, nhưng Toà Thánh Vatican không bắt đầu tiến hành điều tra cho đến khi ứng viên của án xin phong thánh được tuyên bố là Đáng đáng kính.

Mặc dù triều giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I là một trong những triều giáo hoàng ngắn nhất trong lịch sử, nhưng ngài đã để lại ấn tượng lâu dài cho Giáo hội, mọi người đều triu mến nhớ đến ngài như “vị giáo hoàng tươi cười”.

Trang nhất của tờ *Corriere della Sera* ở Italia giật tít: “Ngài mỉm cười chỉ 33 ngày”, còn tờ *Catholic Telegraph*

của Tổng giáo phận Cincinnati viết: “Giáo hội đau buồn tìm kiếm một giáo hoàng Gioan Phaolô khác”.

Nỗi ngạc nhiên về cái chết của ngài sau hơn một tháng tại vị đã dẫn đến vô số lời đồn đại và các lý thuyết âm mưu, kể cả việc cho rằng ngài bị ám sát. Nhưng bác sĩ của Vatican đã khẳng định, cũng như Vatican vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô I chết vì đau tim.

Châm ngôn của Đức cố giáo hoàng là “*Humilitas*” (Khiêm nhường) không chỉ nhấn mạnh đến một nhân đức Kitô giáo mà còn phản ánh tính cách khôn ngoan cũng như những khởi đầu khiêm tốn của ngài.

“Chúa vẫn khuyên chúng ta: Hãy khiêm tốn. Dù con có làm được những việc lớn lao, thì cũng hãy nói: ‘Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng’. Trái lại, chúng ta lại thường có khuynh hướng khoe khoang. Hãy hạ mình, hạ mình xuống: Đây là nhân đức Kitô giáo của chúng ta”; đó là lời Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I đã nói vào ngày 6 tháng Chín 1978.

Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I có tên khai sinh là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Canale D’Agordo. Vị giáo hoàng tương lai cùng với hai em trai và một em gái phải sống trong cảnh nghèo, có khi đi ngủ mà bụng đói. Cha của ngài làm thợ xây, thường phải đi Thụy Sĩ và Đức để tìm việc làm.

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 13 tháng Chín 1978, Đức Gioan Phaolô I nói với các tín hữu rằng lúc nhỏ ngài hay đau bệnh và mẹ ngài phải đưa ngài đi “hết bác sĩ này đến bác sĩ khác” và chăm sóc ngài “suốt đêm”. Ngài cũng cho biết trong đời ngài đã nhập viện 8 lần và giải phẫu 4 lần.

Mặc dù sức khoẻ của ngài yếu kém và gia cảnh nghèo, nhưng cha ngài cũng khuyến khích ngài vào Tiểu chủng viện. Ngài vào chủng viện, nhưng cứ mùa hè lại về nhà để làm việc đồng áng trong chiếc áo chùng thâm.

Ngài thụ phong linh mục năm 1935 và được Thánh giáo hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm làm giám mục Vittorio Veneto tháng Mười Hai 1958. Hơn 10 năm sau, Chân phước giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Thượng phụ Venezia và đặt ngài làm hồng y vào năm 1973.

(xem tiếp trang 3)



## Ủy ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của Giáo tỉnh Sài Gòn (lần thứ hai)

ỦY BAN GIÁO DÂN – Sáng thứ Sáu 10-11-2017, tại trụ sở giáo phận Long Xuyên ở Sài Gòn, Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBGD) đã có buổi gặp mặt các linh mục Trưởng ban Giáo dân của 10 giáo phận thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn.

Đây là buổi gặp mặt lần thứ hai sau khi Đức cha Giuse Trần Văn Toàn đảm nhận trách vụ chủ tịch UBGD. Buổi gặp mặt lần trước diễn ra ngày 11-09, cũng tại trụ sở giáo phận Long Xuyên.

Buổi gặp mặt này còn có sự hiện diện của quý cha trong Nhóm Nghiên huấn của UBGD và các anh chị em giáo dân đại diện của các giáo phận.

Trong buổi gặp mặt này, Đức cha chủ tịch đã thông tin đến quý cha và anh chị em đại diện các giáo phận những công việc cần thực hiện của UBGD nhiệm kỳ XIII (2017-2019). Đồng thời, Đức cha và quý cha cũng đã bầu chọn nhân sự để cộng tác với Đức cha chủ tịch trong công việc điều hành, và đặc



biệt là hình thành Nhóm Nghiên huấn để có thể giúp các giáo phận trong việc huấn luyện nhân sự nếu các giáo phận có yêu cầu, bắt đầu từ đầu năm 2018.

Cũng như lần trước, trong tháng 11 này, Đức cha chủ tịch sẽ tiếp tục gặp gỡ các cha Trưởng ban Giáo dân và các anh chị em giáo dân đại diện trong các giáo phận của 2 giáo tỉnh còn lại: Giáo tỉnh Huế (ngày 21/11 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế) và Giáo tỉnh Hà Nội (ngày 23/11 tại Nhà Chung giáo phận Thái Bình). ■

### Chính thức công bố Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I ...

Trong suốt thời gian làm Thượng phụ Venezia, Đức hồng y Luciani được mọi người biết đến qua sự hiến thân cho người nghèo và người khuyết tật.

Vào tháng Hai 1976, Đức hồng y Albino Luciani kêu gọi tất cả các linh mục trong giáo phận của ngài bán các vật dụng bằng vàng và bạc cho Trung tâm Don Orione dành cho người khuyết tật. Để làm gương, ngài khởi sự gây quỹ bằng cách đem đầu giá dây đeo và Thánh giá bằng vàng - do Thánh Gioan XXIII tặng cho ngài, dây này trước đây của Đức giáo hoàng Piô XII.

Ngài viết: “Sự đóng góp ấy là một điều nhỏ bé so với việc nó sẽ được sử dụng. Có lẽ cũng là xứng đáng nếu nó giúp mọi người hiểu được rằng kho tàng thực sự của Giáo hội là người nghèo”.

Sau cái chết của Đức Phaolô VI, trong danh sách ứng viên giáo hoàng của các hồng y, tên của Hồng y Albino Luciani hầu như không đứng đầu danh sách nào cả, và trong danh sách của chính ngài lại càng không.

Khi được hỏi liệu ngài có thể được bầu làm giáo hoàng hay không, Đức

hồng y Luciani trích dẫn một câu ngạn ngữ Venezia: “Với khối bột nhào này bạn chẳng làm bánh *gnocchi* được”.

Tuy nhiên, việc được bầu làm giáo hoàng cách bất ngờ đã không làm cho ngài từ bỏ lối sống khiêm tốn cố hữu, chẳng hạn, Tân giáo hoàng Gioan Phaolô I từ chối việc sử dụng mũ giáo hoàng ba tầng truyền thống và muốn gọi Thánh Lễ đầu tiên trong cương vị giáo hoàng là “lễ khai mạc sứ vụ” chứ không phải là lễ đăng quang.

Tính cách khiêm tốn của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I cũng được phản ánh trong 19 bài phát biểu và nói chuyện với tư cách giáo hoàng, đặc biệt là bốn bài huấn từ trong các buổi tiếp kiến chung thứ Tư trước khi ngài qua đời bất ngờ.

Ngày 13 tháng Chín 1978, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I nói: “Chúng ta hãy cố gắng cải thiện Giáo hội bằng cách trở nên tốt hơn. Mỗi người trong chúng ta và toàn thể Giáo hội có thể cầu nguyện với lời kinh này mà tôi vẫn quen đọc: ‘Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy con như con là, cùng với lỗi lầm của con, thiếu sót của con, nhưng xin làm cho con trở nên người như Chúa muốn.’” ■

(Theo Catholic Herald)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Khi ông chủ trở về để nghe báo cáo sổ sách của các đầy tớ, ông đã khen hai anh đầy tớ vất vả làm ăn bằng những lời giống nhau: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (c. 21. 23). Còn anh đầy tớ chôn giấu yến bạc dưới đất vì sợ hãi ông chủ, đã bị chủ chê là đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Yến bạc của chủ còn nguyên chẳng hề là điều đáng tự hào. Ông chủ ngạc nhiên vì tại sao anh lại không gửi tiền vào ngân hàng để đồng vốn có thể sinh lợi (c. 27). Anh bị tước mất yến bạc anh đã giữ kỹ, và tống vào chỗ tối tăm. Một đầy tớ không sinh lợi từ số vốn được trao là một đầy tớ vô dụng (c. 30).

Mỗi Kitô hữu cũng là một người đầy tớ, một quản lý của Chúa, được tin cậy giao phó, được yêu cầu đầu tư, được mong mỗi sinh lợi. Sống đời Kitô hữu là chấp nhận dùng tất cả khả năng của mình (c. 15) để làm cho những gì Chúa ban sinh lợi nhiều nhất. Điều đó cần đến công sức, tính toán, sáng tạo, và nhất là tình yêu. Yến bạc là khả năng và hoàn cảnh thuận lợi để ta làm việc cho Chúa. Kitô hữu không phải là người thích an nhàn hay hưởng thụ. Họ nỗ lực phấn đấu từng ngày để đời mình sinh hoa trái cho Chúa. Ngày Phán xét, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên nỗ lực sinh lợi của mình. Mỗi người chúng ta không rõ mình đã nhận bao nhiêu yến bạc. Điều quan trọng là không được giấu đi, và vui vẻ tận dụng điều mình có.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xây dựng một thế giới  
yêu thương và công bằng,  
vui tươi và hạnh phúc,  
để ngày Chúa đến  
thực là một ngày vui trọn vẹn  
cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con  
niềm tin vững vàng  
và niềm hy vọng nồng cháy,  
để tất cả những gì chúng con làm  
đều nhằm chuẩn bị  
cho ngày Chúa trở lại. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

### Gặp gỡ liên bộ tại giáo triều Roma...

những khát vọng, niềm vui và đau  
thương của họ.

#### Tâm quan trọng của sự phân định

Văn kiện này, nối tiếp giáo huấn của  
Đức Thánh Cha Phanxicô – và đặc  
biệt nối tiếp trách nhiệm lớn lao mà  
Tông huấn *Amoris Laetitia* đặt lên  
vai các linh mục, nhất là trong việc  
đồng hành với các tình huống hôn  
nhân khó khăn ngày càng phổ biến  
– nhấn mạnh tầm quan trọng của sự  
phân định và huấn luyện để biết  
phân định. Thực tế, đã không có sự  
chuẩn bị đầy đủ cho việc đồng hành  
với những người đã lập gia đình, và  
các nhà đào tạo các linh mục tương  
lai phải xác định xem các chủng sinh  
có thể đảm nhận những trách nhiệm  
này hay không; vốn chẳng bao giờ  
cung cấp một bản hướng dẫn để dễ  
dàng sử dụng, nhưng đòi hỏi phải dẫn  
thân, chia sẻ và khả năng đặt mình  
vào những tình huống luôn khác nhau.

Số 120 của văn kiện *"Hồng ân ơn gọi  
linh mục"* viết như sau: "Lời mời gọi  
làm mục tử của dân Chúa đòi hỏi đào  
tạo các linh mục trong tương lai trở  
thành những người chuyên môn trong  
nghệ thuật phân định mục vụ, nghĩa  
là biết tận tâm lắng nghe những hoàn  
cảnh thực tế và có khả năng phán  
đoán tốt khi đưa ra các lựa chọn và  
các quyết định. Để phân định mục  
vụ cách hiệu quả, phải coi trọng việc  
lắng nghe theo tinh thần Phúc âm.  
Điều này giúp cho các mục tử tránh  
khỏi cơn cám dỗ chỉ trừu tượng,  
hành động một mình, tự tin quá mức  
và thái độ lạnh nhạt làm cho mình  
trở thành một 'viên chức tinh thần'  
thay vì là một 'người Samaria nhân  
hậu' ". ■

## Diễn đàn Hội giáo-Công giáo: "Tự do tôn giáo phải được bảo vệ"

WHĐ (13.11.2017) – Từ ngày 6 đến 8  
tháng Mười Một vừa qua, tại Berke-  
ley, California đã diễn ra cuộc gặp  
gỡ lần thứ tư của Diễn đàn Hội giáo-  
Công giáo với chủ đề *"Phát triển con  
người toàn diện: Lớn lên trong Phẩm  
giá. Nhân quan Kitô giáo và Hội  
giáo"*. Diễn đàn do Hội đồng Toà  
thánh về Đối thoại Liên tôn và một  
nhóm học giả Hội giáo quốc tế thành  
lập năm 2008. Khi ấy, những người  
tham dự đã cùng ký tên trong bức  
thư ngỏ *"Một Tiếng nói chung"*, gửi  
cho Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI  
và các vị lãnh đạo Kitô giáo khác,  
nhằm thúc đẩy một cuộc đối thoại  
dựa trên các giá trị chung của hai  
niềm tin tôn giáo.

Toà thánh Vatican cho biết, kết thúc  
cuộc gặp gỡ tại Berkeley nói trên,  
Diễn đàn Hội giáo-Công giáo đã công  
bố một tuyên ngôn chung "khẳng định  
mọi người đều có phẩm giá và giá trị  
bình đẳng, không phân biệt chủng  
tộc, giới tính, tôn giáo hay địa vị xã  
hội"... và "quyết liệt lên án bất cứ mưu  
toan nào nhằm phân loại bất cứ ai

### Bổ nhiệm Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký...

nghiệm này sẽ tiếp tục đem lại lợi  
ích cho các quốc gia thuộc Bộ Truyền  
giáo.

Đức Tổng giám mục Giovanni Pietro  
Dal Toso sinh ngày 6 tháng Mười 1964  
tại Vicenza và sinh sống tại Laives,  
thuộc tỉnh Bolzano. Ngài thụ phong  
linh mục cho giáo phận Bolzano-  
Brixen vào ngày 24 tháng Sáu 1989.  
Ngài đậu bằng tiến sĩ về triết học  
tại Đại học giáo hoàng Grêgôriana  
và cử nhân giáo luật tại Đại học giáo  
hoàng Latêranô. Năm 1996, được bổ  
nhiệm làm nhân viên của Hội đồng  
Giáo hoàng *Cor Unum*. Ngày 21  
tháng Sáu 2004, ngài được bổ nhiệm  
làm Phó Thư ký Hội đồng này và  
ngày 22 tháng Sáu 2010 làm Thư ký.  
Ngài giữ chức vụ này đến ngày 1  
tháng Giêng 2017 khi Hội đồng này  
giải thể. ■

*(Agenzia Fides)*

hoặc gán cho họ tội ác của tập thể vì  
những hành động của các cá nhân  
trong số họ".

Tuyên ngôn khẳng định: "người Kitô  
hữu và người Hồi giáo tin rằng tự do  
lương tâm và tôn giáo là những quyền  
con người quan trọng nhất"; vì thế  
"chúng ta có nghĩa vụ chung là phải  
tôn trọng, bảo vệ và cổ vũ các quyền  
đó".

Kitô giáo và Hồi giáo đều dạy rằng  
"Thiên Chúa ban cho mọi người một  
phẩm giá không thể chuyển nhượng,  
từ đó phát sinh các quyền con người  
cơ bản khác, cũng như nghĩa vụ của  
các chính phủ là phải bảo vệ những  
quyền ấy".

Các tham dự viên cũng nói rằng tôn  
giáo có "các nguồn lực tinh thần, trí  
tuệ và đạo đức" để giúp các cá nhân  
và cộng đồng phát triển và lớn lên  
theo cách tôn trọng mọi người và bảo  
vệ môi trường.

"Chúng tôi tin rằng những bất an,  
xung đột và sự phổ biến vũ khí đã  
gây ra những trở ngại nghiêm trọng  
cho việc thực thi ý muốn của Thiên  
Chúa đối với nhân loại, đối với hạnh  
phúc và sự phát triển trong hoà bình  
và an ninh của nhân loại. Đó là lý do  
tại sao chúng tôi cho rằng về phương  
diện đạo đức chúng tôi có nghĩa vụ  
phải lên án chiến tranh và nạn buôn  
bán vũ khí vốn tạo điều kiện dễ dàng  
cho chiến tranh, và thay vì thế hãy  
sử dụng những nguồn lực của nhân  
loại để phát triển cá nhân và tập thể  
của chúng ta".

Gặp gỡ lần thứ nhất của Diễn đàn  
Hội giáo-Công giáo diễn ra tại Vatican  
từ ngày 4 đến 6-11-2008 với chủ đề  
*"Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương  
người thân cận"*.

Gặp gỡ lần thứ hai được tổ chức tại  
Al-Maghtas, Jordan, từ 21 đến 23-11-  
2011 với chủ đề *"Lý trí, Đức tin và  
Con người: nhân quan Kitô giáo và  
Hội giáo"*.

Gặp gỡ lần thứ ba diễn ra tại Vatican  
từ ngày 2 đến 4-12-2014 với chủ đề  
*"Kitô hữu và người Hồi giáo: Tín đồ  
sống trong xã hội"*. ■

*(Theo Crux Now)*

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam  
tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),  
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)  
theo dạng pdf**